

# หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดูแลประชาชน



หลวงพ่อได้ซิง

ดร.สมาน

คุณนอปอล

ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถือได้ว่าเป็น 1 ในหน่วยงานหลักของภาคเอกชน ที่คอยให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆ หรือคนจนที่ยากไร้ หรือแม้กระทั่งศพที่ไร้ญาติ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล และการศึกษา ที่มีรากฐานก่อกำเนิดจากพลังศรัทธาของประชาชน โดยเจริญรอยตามองค์หลวงพ่อโตซิง โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ได้เพิ่มพูนบทบาทและศักยภาพ และขยายขอบข่ายงานทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการสังคมและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมพัฒนาทางด้านกุ๊ยภัย กู้ชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

จากภารกิจหลัก 3 ประการของมูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายงานออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น งานสังคมสงเคราะห์ ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้หลายรูปแบบ เช่น สร้างถึงบรรจู้มา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แจกผ้าหม่ช่วยภัยหนาว สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารในจุดที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อน ช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้ น้ำท่วม ดินถล่ม ฯลฯ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

ส่วนงานการศึกษา ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลน ตั้งแต่ชั้นประถม-ปริญญาตรี และจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยยึดแนวทางการเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมและผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพและคุณธรรม และได้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน

ส่วนงานรักษาพยาบาล ได้ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ให้การรักษาพยาบาลทั้งที่ รพ.หัวเฉียว (แพทย์แผนปัจจุบัน) คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนไทย-จีน และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเคลื่อนที่

หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสถานที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการนำการแพทย์ไปสู่ชุมชนที่ขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุข หรือชุมชนแออัดและในชนบทพื้นที่ห่างไกล ทุกรันดาร เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อีกด้วย

ดร.สมาน โสภาวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2519 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/อาชญากรรม

วันที่: จันทร์ 30 ธันวาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3684

Col.Inch: 87.83

Ad Value: 79,047

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 237,141

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดูแลประชาชน

ประจำ และอาสาสมัครที่เป็นแพทย์, ทันตแพทย์, ทันตอนามัย, เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ร่วมออกให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนะนำสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการด้านทันตกรรม

ในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มการบริการที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ห่างไกล คือ บริการแวนสายตา ตัดผม และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เช่น ระบายสีปูนปั้น วาดรูป ซึ่งเด็กๆ สามารถนำผลงานกลับไปบ้านได้ด้วย โดยมูลนิธิฯ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการพร้อมกับรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับประชาชน รวมทั้งการมอบถังกักเก็บน้ำเพื่อบริโภคขนาด 20,000 ลิตร ให้กับชุมชนต่างๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งต้องการให้การช่วยเหลือต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

**ด้านคุณอุบล เจริญสิน ผจก.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง** กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ การให้บริการทันตกรรม จะเน้นการให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก และถอนฟัน ซึ่งมีเด็กและประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนาด้านทันตกรรม เช่น พัฒนาการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และรถแรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติกเพื่อลดมลพิษ การออกหน่วยแพทย์นั้น จะมีขึ้นตอนจากการให้ลงทะเบียน ซึ่งนำหน้า วัดความดันโลหิต และพบแพทย์ หากมีปัญหาสุขภาพ จะได้รับยารักษาโรคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และแพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลตนเอง มีนักโภชนาการร่วมให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ อีกด้วย เราให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เดือนละประมาณ 12 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีประชาชนมารับบริการจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่

37 ปีที่ผ่านมา ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาและให้การช่วยเหลือผู้ที่มารับบริการเรื่องสุขภาพต่างๆ นั้น ความสำเร็จไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยแพทย์ฯ โดยลำพัง ความสำเร็จที่ได้มาก็อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัคร จากองค์กรในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือร่วมใจดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ซึ่งก็คือผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสด้านสาธารณสุข และเป็นภาระของรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิฯ สมาคมในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร สื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในงานด้านสังคมสงเคราะห์ คุณอุบล กล่าวทิ้งท้ายว่า ซึ่งต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมออก

หน่วยแพทย์ฯ และขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในท้องถิ่น เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เพื่อร่วมออกหน่วยแพทย์ฯ โดยใช้เวลาร่วมเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดของท่านร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทร.0-2225-0020 ต่อ 182 หรืออีเมล pohtecktung@gmail.com และหากต้องการให้หน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้เลย

นี่แหละคือหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน...ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง องค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานเพื่อสังคมและประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า 103 ปี และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดไป

## ทีมข่าวอาชญากรรม-รายงาน